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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3/๒๕๖7 ครั้งที่ 2 

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖7 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

........................................... 

ผู้เข้าประชุม จำนวน  8  คน 

ลำดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายธวัชชัย  แก้วธรรม ประธานสภา อบต.เมืองลี  

2 นางวาสนา  จันอูน รองประธานสภา อบต.เมืองลี  

3 นางสุคนทิพย์  ระงับพิษ สมาชิกสภา อบต.เมืองลี ม.2  

4 นางสาวณัฐชญา  ธนภัคพลชัย สมาชิกสภา อบต.เมืองลี ม.3  

5 นายจิราวัชร  ยาแก้ว สมาชิกสภา อบต.เมืองลี ม.5  

6 นายนภรัตน์  มาอิ่น สมาชิกสภา อบต.เมืองลี ม.6  

7 นายอริญชัย  ปันเสาร์ สมาชิกสภา อบต.เมืองลี ม.7  

8 นายวีระ  เขื่อนคำ เลขานุการสภา อบต.เมืองล ี  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายคุณาสิน  ฐานะ นายก อบต.เมืองล ี  

๒ นายศิริโชค  นวลแขว่ง รองนายก อบต.เมืองล ี  

๓ นางสาวณฤดี  อินทรข์วาง รองนายก อบต.เมืองล ี  

๔ นายดัชนุพล  ป่องนันท์ เลขานุการนายก อบต.เมืองลี  

๕ นางกุณลดา  ศิรปภัชมงคล ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ  

๖ นายทรงเกียรติ  กองวี ผู้อำนวยการกองช่าง  

๗ นางปฏิญญา  เสนากูล รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง  

8 นางสาวปรียกาญ  อินทะพุด หัวหน้าสำนักปลัด  



2 
 

ลำดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

9 นายพงศกร  เขื่อนคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ  
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ลำดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
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เปิดประชุม         เวลา 09.00 น. 

                  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายวีระ เขื่อนคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ในฐานะเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้นับองค์ประชุมพร้อมทั ้งกล่าวถึงความสำคัญของการประชุมในครั้งนี้                
ว่าเป็นการพิจารณาวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และการพิจารณาวาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. 2568 และการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่              
ในหมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วเลขานุการสภาฯ ได้เชิญประธานสภาฯ 
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม    1.1.เรียนที่ประชุมขอฝากเรื่องการเฝ้าระวังเรื่องภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะ
ประธานสภาฯ          ในช่วงนี้ที ่สถานการณ์พายุเข้า มีฝนตกหนัก และมีน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่าน              
     ในหลายอำเภอ โดยเฉพาะพื ้นที ่ล ุ ่มน้ำแม่น้ำน่านมีน้ำท่วมในระหว่างว ันที่                      
           19 สิงหาคม 2567 เป็นต้นมา ถึงแม้ว ่าในพื ้นที ่อำเภอนาหมื ่นจะไม่เกิด                      
     ภัยน้ำท่วมข้ึน แต่ด้วยการที่มีฝนตกอย่างมากพ้ืนที่อำเภอนาหมื่นของเราโดยเฉพาะ 
            ตำบลเมืองลี ตำบลปิงหลวงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบระหว่างหุบเขาและมีความลาดชัน 
     สูงเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ครับ ดังนี้ก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ 
     ประชาชนทราบเฝ้าระวังและเตรียมตัวรับภัยน้ำท่วมน้ำหลากที่อาจจะเกิดขึ้น 

ระเบียบวาระท่ี 2         เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม        สำหรับการตรวจและรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร            
ประธานสภาฯ    ส่วนตำบลเมืองลี สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2567 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2567  
     ขอยกยอดไปในการประชุมครั้งถัดไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี 3             เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม            ที่ประชุมมีเรื่องจะติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่ ถ้ามีเชิญครับ  
ประธานสภาฯ        

ที่ประชุม              ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4          เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม          ที่ประชุมมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบหรือไม่ ถ้ามีเชิญครับ  
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5          เรื่อง ญัตติค้างพิจารณา 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม        5.1.เร ื ่องญัตติค้างการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.เมืองลี เร ื ่อง
ประธานสภาฯ             งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 

                                        / เรื่องเดิม................. 
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             เรื่องเดิม 

                                            ตามที ่ นายคุณาสิน  ฐานะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                    
                                        ได้แถลงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
                                         งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 ต่อที ่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                
                                        ในวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  ๓/2567 ครั ้งที ่ ๑ เมื ่อวันพฤหัสบดี                       
                                        ที่ ๑5 สิงหาคม ๒๕๖7 ไปแล้วนั้น และสภาฯ ได้มีมติรับหลักการในร่างข้อบัญญัติ  
                                       ดังกล่าว ในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการในร่างข้อบัญญัติฯ  และได้มีการแต่งตั้ง 
                                      คณะกรรมการแปรญัตติร ่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ขึ้น   
                                   จำนวน.......3...... คน ประกอบด้วย 

                                                1.นางวาสนา  จันอูน   ตำแหน่งสมาชิกสภา หมู่ที่ 1 
                                                2.นางสุคนทิพย์ ระงับพิษ   ตำแหน่งสมาชิกสภา หมู่ที่ 2 
                                                   3.นายจิราวัชร  ยาแก้ว    ตำแหน่งสมาชิกสภา หมู่ที่ 5 

                              โดยมติที ่ประชุมสภาฯ ได้ให้คณะกรรมการฯ ไปพิจารณาแปรญัตติ                   
                                    ในร ่างข ้อบ ัญญัต ิ อบต. เร ื ่อง งบประมาณรายจ ่ายประจำปีงบประมาณ                      
                                       พ.ศ. ๒๕๖8  ตั้งแต่วันที่ ๑6 สิงหาคม ถึงวันที่ ๑8 สิงหาคม ๒๕๖7 ตั้งแต่เวลา                    
                                ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                   
     เป็นเวลาวันละ 8 ชั่วโมง รวม 3 วัน เป็น 24 ชั่วโมง นั้น  
                             ข้อเท็จจริง 

                                 คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ อบต.เมืองลี เรื ่อง งบประมาณ 
                                         รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 ได้มีการประชุม จำนวน ๒ ครั้ง                     
                                       ในวันศุกร์ท ี ่  ๑5 สิงหาคม 2567 และวันอังคารที ่ 20 สิงหาคม ๒๕๖7                     
                 ซึ ่งในวาระนี ้จะให้ประธานกรรมการแปรญัตติฯ ได้แถลงต่อที ่ประชุมสภาฯ                
     ก่อนแล้วจึงขอให้สมาชิกสภาฯ ที่ขอสงวนสิทธิ์ไว้จะอภิปรายเพิ่มก็ได้  
             ข้อระเบียบ/กฎหมาย    
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
                              พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน หมวด ๓ 

                       ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้อง 
                         ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น 
                            ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่น  
                              จะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

                         ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง  
                                    ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ 
                                   ก็ให ้เสนอคำแปรญัตติล ่วงหน้าเป ็นหนังส ือ โดยให้แปรญัตติเป ็นรายข้อ 
                    / และเสนอต่อ............                    
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                                         และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที ่สมาชิกสภาท้องถิ่น                  
                                        เป็นผู้เสนอแปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

                    ข้อ ๕๐ เมื ่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอ                  
                                        ร่างข้อบัญญัตินั ้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงาน             
                                        และบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้อง                
                                          ระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้างฯ 

                             ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ ้นใหม่ หรือเพิ ่มเติมรายจ่าย                   
                                       หร ือเปล ี ่ยนแปลงความประสงค ์ของจำนวนเง ินท ี ่ขออนุม ัต ิจ ่าย เว ้นแต่                            
                                        จะได้คำรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่นหรือคำแปรญัตตินั้น 

                              ผู ้บริหารท้องถิ ่นเป็นผู ้แปรญัตติ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ 
                                 องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕6๒  
                                      มาตรา ๘๗ วรรค ๘ ในการพิจารณาร ่างข ้อบัญญัต ิงบประมาณประจำปี  
                                    หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
                                     ตำบลจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจำนวนในรายการไม่ได้ แต่อาจแปรญัตติได้  
                                   ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ ่งมิได้เป็นรายจ่ายที ่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้  
                                     หรือเงินที่กำหนดให้จ่ายตามกฎหมาย และในการพิจารณาของสภาองค์การบริหาร 
                                 ส่วนตำบลการเสนอการแปรญัตติหรือการกระทำด้วยประการใด ๆ ที ่มีผลให้  
                                       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมในการใช้ 
                                    งบประมาณรายจ่ายจะกระทำมิได้  
                                  ข้อเสนอ 

                     ตามข้อระเบียบข้อกฎหมายดังกล ่าวข้างต ้น เห ็นควรให้ประธาน 
                                 คณะกรรมการแปรญัตติและตรวจร่างข้อบัญญัติ อบต.เมืองลี เรื่อง งบประมาณ 
                                      รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 หรือผู ้ที ่ประธานคณะกรรมการ 
                                   แปรญัตติและตรวจร่างฯ มอบหมายให้แถลงร่างที ่ผ่านการประชุมแปรญัตติ                                    
                                   ได้แถลงร่างที่ผ่านการประชุมแปรญัตติฯ ต่อที่ประชุมสภาต่อไป 

นางสุคนทิพย์  ระงับพิษ                   เร ียนท่านประธานสภาฯ และที ่ประชุมทุกท่านดิฉ ันนางสุคนทิพย์  
ประธานคณะกรรมการประญัตติฯ  ระงับพิษ ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติและตรวจร่างข้อบัญญัติ 
     งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขอแถลงรายละเอียดการ 
     ประชุมฯ ดังนี้  

      ตามที่ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี สมัยสามัญ  
     สม ัยท ี ่  3/2567 คร ั ้ งท ี ่  1 เม ื ่อว ันพฤห ัสบด ีท ี ่  15 ส ิงหาคม 2567                         
     และในที ่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั ้งคณะกรรมการแปรญัตติร ่างข้อบัญญัติ  
              องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
                    / พ.ศ. 2568............ 
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      พ.ศ. 2568 ทั้งนี้ เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ  
     ขั้นตอน ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
     พ.ศ. 2547 หมวด 3 ข้อ 49 , ข้อ 50 และข้อ 60 โดยในที ่ประชุมสภาฯ                   
     ได้กำหนดให้มีการเสนอคำแปรญัตติยื่นต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตั้งแต่วันที่  
     16 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่วันที่ 08.30-16.30 น.  
     รวมระยะเวลา 3 วัน ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ตามระเบียบฯ และคณะกรรมการ 
     แปรญัตติฯ ได้มีการประชุม จำนวน 2 ครั้ง คือ  
      ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. 
     ถึงเวลา 15.00 น. เพ่ือดำเนินการเลือกประธานและเลขานุการของคณะกรรมการ 
     แปรญัตติฯ   
      ครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.   
     ถึงเวลา 11.00 น. ตรวจร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
     พ.ศ. 2568    
      ดิฉ ัน นางส ุคนทิพย ์ ระง ับพิษ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ                      
     ขอแถลงผลการตรวจร่างข้อบัญญัติฯ ต่อที ่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน              
     ตำบลเมืองลี ได้รับทราบ ดังนี้     

                                  หลักการพิจารณา 

                                     คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ได้ร่วมกันพิจารณา  
                                       ในรายละเอ ียดแห ่ งร ่ างข ้อบ ัญญ ัต ิ องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเม ื องลี                              
                          เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 โดยเริ่มจากคำแถลง 
     งบประมาณ ชื่อร่างข้อบัญญัติ หลักการและเหตุผล คำปรารภ ตัวร่างข้อบัญญัติ 
     เรียงตามลำดับจนจบ โดยมีเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ให้  ข้อมูลเพื่อประกอบการ 
     พิจารณาด้วย     

                                                   การแปรญัตติ         

                         ไม่มีผู้ใดยื่นขอแปรญัตติ  

    ผลการพิจารณา 

 ส่วนที่ ๑ 

 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย     ไม่มีข้อแก้ไข 

ส่วนที่ ๒ 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

  ชื่อร่างข้อบัญญัติ      ไม่มีข้อแก้ไข  
                  หลักการ           ไม่มีข้อแก้ไข  
           / เหตุผล.............. 
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                 เหตุผล       ไม่มีข้อแก้ไข  
               คำปรารภ      ไม่มีข้อแก้ไข 

       ส่วนที่ ๓ 

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติ 

  ประมาณการรายรับ     ไม่มีการแก้ไข  
                  รายจ่ายตามแผนงาน     ไม่มีการแก้ไข  
                  รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน    ไม่มีการแก้ไข 

การปรับลดวงเงินงบประมาณ    ไม่มี นอกนั้นให้คงไว้ตามร่างเดิม 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม           ขอขอบคุณทางประธานคณะกรรมการแปรญัตติและตรวจร่างข้อบัญญัติฯ 
ประธานสภาฯ                      ที ่ได ้แถลงร่างข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้ที ่ประชุม                  
     ได้รับทราบ 

                    ลำดับต่อไปผมจะขอให้ที ่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบเกี ่ยวกับวาระที ่ 2               
                                       ขั้นแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื ่องงบประมาณ 
                          รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญตัติ  
                            ได้นำแถลงไปข้างต้น เชิญครับ 

ที่ประชุม                     มติที่ประชุม (เวลา 09.25 น.) ดังนี้ 

                 ๑.เห็นชอบให้ผ่านวาระท่ี ๒ ด้วยคะแนน  6 เสียง  
                         ๒.ไม่เห็นชอบให้ผ่านวาระท่ี ๒ ด้วยคะแนน  0 เสียง  
                     ๓.งดออกเสียง               1 เสียง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม              สรุปแล้วที ่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จำนวน 6 เสียง                  
ประธานสภาฯ                ไม่เห็นชอบ 0 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง ในการเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ  
                                 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                    ก่อนที่จะมีการพิจารณา วาระท่ี ๓ ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร              
                                     ส่วนตำบลเมืองลี  เรื ่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8               
         จะขอให ้ม ีการหย ุดพ ักการประช ุม เป ็นระยะเวลา 10 นาท ี ขอหย ุดพัก                           
     การประชุมครับ 

**************ขอหยุดพักการประชุม............๑0........นาท*ี******************* 

 

นายวีระ  เขื่อนคำ            ขณะนี้เวลา 09.35 น. ขอให้สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้
เลขานุการสภาฯ         เข้าประชุมเพ่ือพิจารณาและหารือในวาระถัดไป เชิญครับ   
 
 
            / นายธวัชชัย............. 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม       ๕.๒. เรื ่อง ญัตติค้างพิจารณาของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน              
ประธานสภาฯ             ตำบลเมืองลี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 วาระท่ี ๓  
                ขั้นเห็นชอบ 

                       เรื่องเดิม 

                         ตามมติที่ประชุมสภา อบต.เมืองลี ได้ลงมติเห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์ให้ 
                                     ข้อบัญญัติ อบต. เรื ่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8               
                       ผ่านวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ 

                        ข้อระเบียบฯ 

                           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                       
                        พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 หมวด ๓ 

                         ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่   
                                     ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณา 
                                      วาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

                  ข้อพิจารณาฯ 

                           ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาลงมติ หากเห็นชอบให้ตราเป็น      
                                ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื ่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
      งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 โปรดได้ลงมติออกเสียงด้วย เชิญครับ 

ที่ประชุม              มติที่ประชุม (เวลา 09.40 น.) ที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติดังนี้ 

             1.เห็นชอบ   6  เสียง 
             2.ไม่เห็นชอบ   0   เสียง 
                  3.งดออกเสียง   1   เสียง 

 
นายธวัชชัย  แก้วธรรม           สร ุปแล ้วท ี ่ประช ุมสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเม ืองล ี ได ้ ให้                      
ประธานสภาฯ              เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่องงบประมาณรายจ่าย  
                       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผมขอมอบหมายให้ทางเลขานุการสภา                   
               อบต.เมืองลีและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ทำหนังสือส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร                      
                              ส่วนตำบลเมืองลี  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8  
                          เสนอให้นายอำเภอนาหมื่นพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ เมื ่อนายอำเภอนาหมื่น 
             อนุมัติผลของร่างข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 องค์การบริหารส่วน                  
                                เมืองลีตำบล จะมีผลบังคับใช้ตั ้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖7 ซึ่งเป็นวันเริ ่มต้น                  
       ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 เป็นต้นไป 

 

 
                           / นายธวัชชัย............... 



10 
 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   5.3.ขอเสนอญัตติเพื ่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประธานสภาฯ    งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อดำเนินการตั้งจ่ายรายการใหม่ ในหมวดงบลงทุน   
               ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซุ้มประตู บริเวณทางเข้าตำบลเมืองลี  
               จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 490 ,000 บาท ขอเช ิญท ่านนายกฯ                           
     ได้แถลงญัตติดังกล่าว เชิญครับ 

นายคุณาสิน  ฐานะ    เร ียนประธานสภาฯ รองประธานสภา สมาช ิกสภาและผู ้ เข ้าร ่วม                 
นายก อบต.เมืองลี   ประชุมสภาฯ ทุกท่านคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีเจตนารมณ์ 
              ในการบร ิหารงาน และงบประมาณขององค์การบร ิหารส ่วนตำบลเมืองลี                   
            ตามอำนาจหน้าที่ของ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
           พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่ 7) พ.ศ. 2562 ทั ้งนี ้ เป็นไป                    
               เพื ่อประโยชน์สุขของประชาชนตำบลเมืองลี และการใช้งบประมาณรายจ่าย  
     ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่ได้ตั้งจ่ายไว้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ มุ่งส่งเสริมและ  
          พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีเป็นองค์กรของรัฐที ่ม ีศ ักยภาพสูง                  
                          เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนอง             
     ความต้องการของประชาชนตำบลเมืองลี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี               
     มีความประสงค์ขอเสนอโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ และการขอรับโอน  
     ครุภัณฑ์ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ 
     กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
            พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม  
                    โอนลด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                
     ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น นั้น 
                   ดังนั้น เพื่อดำเนินการตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเพื่อเป็นไป 
     ตามเจตนารมณ์ของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จึงขอเสนอ 
      ญัตติเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี พิจารณาญัตติ ดังนี้ 

                1.ขอเสนอญัตต ิ เพ ื ่อพ ิจารณาโอนงบประมาณรายจ ่ายประจำปี                      
               พ.ศ. 2567 เพื ่อดำเนินการตั ้งจ่ายรายการใหม่ ในหมวดงบลงทุน ประเภท                
                             ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้  
                              -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน 
             และสิ ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ ุ ้มประตู บริเวณทางเข้าตำบลเม ืองลี                   
     จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 490,000 บาท 

      และสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงซุ้มประตูดังกล่าว  
              ผมขอเชิญผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม 
     ได้รับทราบ เชิญครับ 
 
 
                      / นายรัฐเขต........... 
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นายรัฐเขต  เทพจันตา    เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผู้ช่วย จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว สำหรับรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
     เพ่ือดำเนินการปรับปรุงซุ้มประตู บริเวณทางเข้าตำบลเมืองลี มีรายละเอียดดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          / รายละเอียดโครงการ (ต่อ)................ 
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นายรัฐเขต  เทพจันตา    สำหรับรายละเอียดการปรับปรุงซุ้มประตู บริเวณทางเข้าตำบลเมืองลี              
ผู้ช่วย จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว  ก็มีรายละเอียดดังกล่าวไปข้างต้นครับ  
            / นายธวัชชัย........... 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม    เมื ่อที ่ประชุมได้ฟังคำแถลงญัตติจากท่านนายกฯ เกี ่ยวกับ โครงการ
ประธานสภาฯ    ปรับปรุงซุ้มประตู บริเวณทางเข้าตำบลเมืองลี จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ  
     490,000 บาท 

      ที่ประชุมมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อโต้แย้งใดๆหรือไม่ ถ้ามีเชิญครับ 

      สำหรับผมขอสอบถามเพิ่มเติมว่า จะเป็นไปได้ไหมว่าจะมีการติดตั้งป้าย  
     แนะนำหมู่บ้านและสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณซุ้มประตูดังกล่าว ที่ประชุมคิดเห็นไป  
     อย่างไรกับแนวคิดนี้ครับ 

ที่ประชุม     ได้หารือกันเป็นเวลาอันสมควรได้ข้อสรุปว่าไม่ควรมีการติดตั้งป้ายใดๆ 
     เพิ่มเติมอีกเนื่องจากจะทำให้ซุ ้มประตูดังกล่าวดูไม่สวยงาม และมีรายละเอียด              
     มากจนเกินไป ป้ายแนะนำสถานที่ต่างๆในตำบลเมืองลี ควรจัดทำและติดตั้ง              
     แยกจากซุ้มประตู 

นางสุคนทิพย์  ระงับพิษ    เห็นควรให้มีการปลูกต้นไม้เป็นแนวรอบๆฐานของเสาซุ้มประตูทั้ง 2 เสา 
สมาชิกสภาฯ ม.2   เพื ่อป้องกันไม่ให้ฐานของเสาซุ ้มประตูเลอะจากโคลนที ่เกิดจากฝนตกและ               
     เพ่ือเพ่ิมความสวยงามให้กับซุ้มและภูมิทัศน์โดยรอบ 

นายวีระ  เขื่อนคำ    ขอตอบข้อซักถามของท่านประธานสภาฯ เกี่ยวกับการติดตั้งป้ายต่างๆ            
เลขานุการสภาฯ    ทั้งป้ายจราจร ป้ายบอกท่าน ระบุสถานที่ ทั้งหลายเหล่านี้ เป็นอำนาจและหน้าที่  
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยิ่งถนนเส้นทางดังกล่าวเป็นถนนที่ได้รับการถ่าย 
     โอนมาเป็นถนนท้องถิ่นแล้ว ในอนาคตทางคณะผู้บริหารก็จะมีแนวทางในการ 
     ปรับปรุงและติดตั้งป้ายต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ต่อไปครับ 

นายคุณาสิน  ฐานะ    สำหรับงบประมาณที่จะขอให้สภาฯ พิจารณาโอนงบประมาณตั้งจ่าย
นายก อบต.เมืองลี   รายการใหม่เพื่อปรับปรุงซุ้มประตูนี้จะเป็นการนำเอาเงินเหลือจ่ายจากข้อบัญญัติ 
     งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ที่ไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ              
               มารวมกันเป็นงบประมาณ 490,000 บาท ทั้งนี้การปรับปรุงซุ้มประตูดังกล่าว 
     คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2 เดือน มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงซุ้มประตู  
                   บร ิ เ วณทาง เข ้ าตำบลเม ืองลี เป ็นการแสดงออกถ ึ งความจงร ักษ ์ภ ักดี                  
     ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงการปรับภูมิทัศน์ของตำบลเมืองลีให้มีความ 
     สวยงามโดยมีเป้าประสงค์ที ่จะใช้ในการต้อนรับแขกผู ้มาเยือน นักท่องเที ่ยว  
          ตลอดจนการจ ัดงานของด ีตำบลเม ืองล ีประจำป ี  2567 และงานก ีฬา                         
     อำเภอนาหมื่นที่ปีนี้ตำบลเมืองลีของเราเป็นเจ้าภาพ 

      สำหรับเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทาง อบต.เมืองลี 
              จะขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาให้สภา อบต.เมืองลี พิจารณาในเดือนกันยายน  
     2567 จะเป ็นการขอเป ิดประช ุมสภาฯ สม ัยว ิสาม ัญ สม ัยท ี ่  1/2567                        
     ช่วงประมาณวันที่ 16-30 กันยายน 2567 จะขอดูจำนวนงบประมาณก่อน      
                      / ว่าจะมีงบประมาณ........... 
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              ว่ามีงบประมาณเหลือจ่ายมากน้อยแค่ไหนแต่ผมมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
     ดังกล่าว ผมจะขอโอนงบประมาณมาเป็นค่าจ้างออกแบบเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์ 
            ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น ตำบลเมืองลี จำนวน 1 โครงการ  
              และงบลงทุนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาให้กับทุกหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังขอกันเงิน  
     งบประมาณสำหรับโครงการด้านงบลงทุนของหมู ่บ้านที ่ย ังไม่ได้ดำเนินการ                     
      ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในการประชุมสภาฯ สมัยดังกล่าวครับ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม    ที่ประชุมมีข้อคิดเห็น ข้อชี้แจง ข้อซักถามอื่นๆเกี่ยวกับวาระนี้อีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  

ที่ประชุม     ไม่มี 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม    ลำดับถัดไปผมจะขอมติที่ประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาโอนงบประมาณ
ประธานสภาฯ    รายจ ่ายประจำป ี  พ.ศ.  2567 เพ ื ่ อดำเน ินการ ต ั ้ งจ ่ ายรายการใหม่                        
     ในหมวดงบลงทุน ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้ 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ  
     สิ ่งก่อสร้างโครงการปรับปรุงซุ ้มประตู บริเวณทางเข้าตำบลเมืองลี  จำนวน               
     1 โครงการ งบประมาณ 490,000 บาท เชิญที่ประชุมลงมติครับ 

ที่ประชุม              มติที่ประชุม (เวลา 11.03 น.) ที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติดังนี้ 

                       1.เห็นชอบ   6  เสียง   
       2.ไม่เห็นชอบ   0   เสียง   
        3.งดออกเสียง   1   เสียง     

ระเบียบวาระท่ี 6               เรื่อง ญัตติอื่น ๆ (รับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุม) 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม            ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนๆจะแจ้งหรือไม่ถ้ามีเชิญครับ   
ประธานสภาฯ 

นายคุณาสิน  ฐานะ    เรียนที่ประชุมผมมีเรื่องอ่ืนๆ จะแจ้งให้ทราบดังนี้   
นายก อบต.เมืองลี   1.อบต.เมืองลี ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในโครงการขยาย 
             ไหล่ทางถนนนาคา-น้ำแขว่ง บริเวณตั้งแต่สะพานบ้านนาคา-สามแยกบ้านนาหมอ  
      งบประมาณ 2,922,000 บาท อีกประมาณไม่เกิน 10 วันโครงการดังกล่าวน่าจะ 
     เสร็จสิ ้น ทั้งนี ้ผมขอให้มีการวางท่อซีเมนต์จำนวน 4 ท่อ บริเวณหัวสะพาน                  
            เพ ื ่อรองร ับการติดต ั ้งกล ้องวงจรป ิด CCTV และธงชาต ิรวมถ ึงธงสถาบัน 
     พระมหากษัตริย์ 

      2.วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้า 
             ส่วนภูมิภาคอำเภอนาหมื่น มาย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงบริเวณดังกล่าวโดยการติดตั้ง 
     เสาไฟฟ้าใหม่ 4 ต้น และใช้สายไฟแบบหุ้มฉนวนบริเวณที่มีโครงการขยายถนน  
           ตั้งแต่สะพานนาคา-สามแยกนาหมอ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยมาก 
            / ยิ่งขึ้นและ............ 
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     ยิ่งขึ้นและลดปัญหาไฟฟ้าดับหรือไฟช็อตอันจะเกิดอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่ 
     ตำบลเมืองลี  

     3.วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2567 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การ  
     บริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้ร่วมกันนำของไปบริจาคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม 
     จังหวัดน่านที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอำเภอนาหมื่น ณ ที่ว่าการอำเภอนาหมื่น  
     เพ่ือรวบรวมการช่วยเหลือไปให้กับผู้ประสบภัยต่อไปครับ 

     4.การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนบ้านต้นผึ้งโดยการขยายถนนทางเข้า 
          หมู่บ้าน ทั้งนี้ผมต้องขอชี้แจงและทำความเข้าใจกับท่านสมาชิกสภาฯ บ้านนาหมอ  
     ม.3 และท่านรองนายกฯ ว่าในฐานะที่ท่านเป็นผู ้แทนของประชาชนในพื้นที่                
     ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนเจ้าของพื ้นที ่ว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถ 
             ดำเนินการได้นั้นจะต้องขอให้ประชาชนโดยเฉพาะเจ้าของที่นาที่ถนนตัดผ่านยอม  
     อุทิศที่นาบางส่วนให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร   
     มีการลงนามยอมอุทิศให้ชัดเจน ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะต้องเตรียมพร้อมก่อน 
     การดำเนินการอ่ืนๆ เมื่อมีงบประมาณเข้ามาก็สามารถดำเนินการได้ทันที 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม    ขอสอบถามท่านนายกฯ เกี ่ยวกับแนวทางการแก้ไขฝายนาหมอครับ  
ประธานสภาฯ 

นายคุณาสิน  ฐานะ    สำหรับฝายนาหมอ ผมทราบมาว่าทางผู้ใหญ่บ้านนาหมอ ม.3 ได้ประสาน
นายก อบต.เมืองลี   ของบประมาณไปทางชลประทานแล้ว โดยจะมีการวางเรียงหินในกล่องลวดตาข่าย 
                ยาว 100 เมตร เพื ่อแก้ไขปัญหาด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้ขอให้ อบต.เมืองลีเข้าไป               
     แก้ไขปัญหาอีกเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนทางด้านงบประมาณ 

นายวีระ  เขื่อนคำ    สะพานต่างๆในพื ้นที ่ตำบลเมืองลี โดยเฉพาะสะพานนาคา -นาหมอ              
เลขานุการสภาฯ    ก็เห็นควรที่จะบรรจุโครงการปรับปรุงสะพานดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
     เนื่องจากมีการก่อสร้างและใช้งานมานานแล้ว 

      สำหรับฝายนาหมอที ่มีปัญหาก็ต้องแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและเน้นที่  
     ผลสัมฤทธิ์ของงานไม่ใช่ที่ตัวงบประมาณจึงจะแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

      ขอฝากทางท่านสมาชิกสภาฯในฐานะที่ท่านเป็นผู ้แทนของประชาชน                     
       ในพื้นที่ ท่านต้องให้ความกับการลงประชาคมหมู่บ้าน การวางแผนงาน/โครงการ 
     ของหมู่บ้านให้ดีก่อนเข้ามาเสนอโครงการให้กับ อบต.เมืองลี เพื่อบรรจุไว้ในแผน 
     และดำเน ินการแก ้ ไขป ัญหาและตอบสนองความต ้องการให ้ประชาชน                         
              เช่น กรณีโครงการของบ้านนาโป่งที่ต้องการให้ อบต.เมืองลี แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ  
     น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค แต่ถ้าการแก้ไขปัญหานั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย 
                       เกี่ยวค่าน้ำค่าไฟที่ประชาชนในหมู่บ้านเพ่ิมสูงขึ้นประชาชนจะยินยอมหรือไม่ตรงนี้ 
     ท่านต้องหารือกันให้ลงตัวก่อนเสนอโครงการมาที่ อบต.เมืองลีนะครับ  
                       / นายธวัชชัย......... 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม    ขอสอบถามเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการดำเนินงานของ อบต.เมืองลี 
ประธานสภาฯ    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

นายกฤษกรณ์  สิทธิ    เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับงานพัสดุ 
นักวิชาการพัสดุฯ   อบต.เมืองลี สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ณ ปัจจุบัน มีความคืบหน้าดังนี้   
      1.โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางสายนาคา-น้ำแขว่ง อยู ่ในช่วงการ 
     บริหารสัญญา 2,999,990 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการ 50 %  
      2.สำหรับโครงการก่อสร ้างพนังป ้องกันตลิ ่ง บ ้านน้ำอ ูน หมู ่ท ี ่  1  
     งบประมาณ 3,747,000 บาท ทางผู้รับเหมานำอุปกรณ์ลงพ้ืนที่แล้ว  
      3.โครงการในข้อบัญญัติฯ 2567 โครงการก่อสร้างพนังกั ้นน้ำ ม.7   
              งบประมาณ 238,540 บาท และโครงการก่อสร้างดาดลำเหมือง ม.7 งบประมาณ  
           113,000 บาท ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร  
     และการท่องเที่ยว ม.5 อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้รับเหมา โครงการปรับปรุงระบบ 
     ประปาภูเขา ม.1 300 ,000 บาท โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา ม.6   
     300,000 บาท โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล ม.2 220 ,000 บาท  
     โครงการขุดเจาะบ ่อบาดาล ม.4 311 ,000 บาท และโครงการก่อสร ้าง                         
     รางระบายน้ำ ม.3 303,000 บาท ยังไม่ได้ดำเนินการและจะต้องมีการกันเงนิงบ 
              ประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปดำเนินโครงการในห้วงปีงบประมาณ  
     พ.ศ. 2568 ต่อที่ประชุมสภาฯ หากไม่กันไว้ก็จะตกเป็นเงินสะสมต่อไป 

นางสาวดารุณี  เสนนะ    เร ียนที ่ประชุมสำหรับกองคลัง ขอแจ้งว ่าปัจจุบ ันเง ินงบประมาณ                  
นักวิชาการเงินฯ    พ.ศ. 2567 ตั้งไว้ 25,500,000 บาท เงินเข้ามารวม 22,523,772.68 บาท  
     ยังขาดอีก 2,966,227.32 บาท 

นางสาวปรียกาญ  อินทะพุด   สำหรับสำนักปลัดฯ เหลือโครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.ที่อยู่ระหว่าง
หัวหน้าสำนักปลัดฯ   การเสนอโครงการคาดว่าจะจัดโครงการช่วงเดือนกันยายน 2567 นี้ และอีกเรื่อง 
     ก็คือช่วงนี้ต้องขอแจ้งว่ารถบรรทุกน้ำของอบต.เมืองลี ส่งซ่อมบำรุงอยู่ไม่สามารถ  
              ให้บริการได้ค่ะ หากเกิดเหตุอาจประสานขอความช่วยเหลือจาก อบต.ปิงหลวง                  
     ที่อยู่ใกล้เคียงพลางไปก่อน 

นางกุณลดา  ศิรปภัชมงคล  สำหรับปี 2567 นี้ ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองลี มีจำนวนนักเรียน
ผอ.กองการศึกษาฯ   เพิ่มมากขึ้นจึงมีการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายยังแผนงานที่เกี ่ยวกับค่าอาหาร 
             กลางวัน และอาหารเสริมให้เด็กนักเรียน ศพด. แต่ทั้งนี้กองการศึกษาก็สามารถ  
     จัดโครงการได้ครบทุกโครงการตามที่ตั้งไว้ค่ะ  

จ.อ.วชิรพันธ์ ปัญสุภารักษ์   สำหรับงานพัฒนาชุมชนฯ จะมีการจัดโครงการเสริมสร้างอาชีพชุมชน 
นักพัฒนาชุมชนฯ   และโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สปสช.อันเป็นการอบรมให้ความรู้ 
              ผู ้สูงอายุ ในช่วงเดือนกันยายน 2567 นอกจากนี้ก็จะมีการจ้างผู้ดูแลผู้ป่วย                 
     ติดเตียงจำนวน 14 คน และงานมะแข่นเมืองลีของดีอำเภอนาหมื่นประจำปี 
                           / 2567………… 
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                    2567 จะจัดในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2567 โดยจะได้รับเงินอุดหนุนจาก  
     อบจ.น่าน จำนวน 100,000 บาท และอบต.เมืองลี ตั ้งงบประมาณไว้จำนวน  
     150,000 บาท รวมเป็นงบประมาณ 250,000 บาท 

      สำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ จะผลักดันให้มีการโอนเงินเข้าบัญชี 
             ของผู้รับเบี้ยโดยตรงเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และถูกต้องของเบี้ย               
     ที่ส่งมอบ ทั ้งนี ้ปัจจุบันในตำบลเมืองลีมีการส่งเงินเบี ้ยเข้าบัญชีโดยตรงเพียง                
     ร้อยละ 30 เท่านั้น ในหลายๆ อปท.ส่งเงินเบี้ยเข้าบัญชีร้อยละ 100 สำหรับการ 
     ส่งเงินเข้าบัญชีโดยตรงผู้รับเบี้ยจะต้องมีบัญชีธนาคาร ธกส.ที่ผูกกับบัตรประจำตัว 
     ประชาชนของผู้รับเบี้ย 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม    ขอสอบถามว่าการจัดงานมะแข่นฯ ในช่วงดังกล่าวจะกระทบต่อการจัด
ประธานสภาฯ    งานนมัสการพระธาตุนาคายี่เป็งหรือไม่ 

จ.อ.วชิรพันธ์  ปัญสุภารักษ์  ผมได้ประสานไปยังวัดบ้านนาคาและตัวแทนวัดพบว่าไม่มีปัญหากับ               
นักพัฒนาชุมชนฯ   การจัดงานครับ สำหรับรายละเอียดงานมะแข่นหลายๆเรื่องยังอยู่ระหว่างการ 
              หารือครับ 

นายศุภกิจ  พลพิชัย    เรียนที่ประชุมฯ สำหรับการจัดเก็บภาษีของปี 2567 จะได้รับการจัดเก็บ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ  ที ่น้อยลงเนื ่องจากมีการตกหล่นจากการจัดเก็บสูงเพราะปีนี ้กรมสรรพากร  
        เปลี ่ยนแปลงการจัดเก็บภาษีเป็นการจัดเก็บแบบออนไลน์จึงทำให้ประชาชน 
     หลายๆคนไม่เข้าใจกระบวนการใหม่ๆดังกล่าว ปัจจุบันจัดเก็บรายได้ไปแล้ว                   
     คือ บ้านป่าซาง ม.2 บ้านนาหมอ ม.3 บ้านวังน้ำเย็น ม.5 และบ้านนาม่วง ม.7  
     เหลือที่ยังไม่ได้จัดเก็บ บ้านน้ำอูน ม.1 บ้านนาคา ม.4 บ้านน้ำแขว่ง ม.6 ส่วนใหญ่ 
     ผมจะลงไปจัดเก็บรายได้ช่วงเวลา 16.00 น. เป็นต้นไปจะได้เจอประชาชน                 
     ช่วงหลังเลิกงานพอดีครับ  

นายพงศกร  เขื่อนคำ   เรียนที่ประชุมฯ ผมขอนำเรียนขั้นตอนการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   ประจำปี พ.ศ. 2568 หลังจากวันนี้ที่สภาฯ เห็นชอบในวาระที่ 3 ประธานสภาฯ  
     ก็จะเป็นผู ้ลงนามในหนังสือส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี                    
     พ.ศ. 2568 พร้อมกับเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ไปให้ท่านนายอำเภอในฐานะ  
               ผู้กำกับดูแลตรวจร่างฯ และลงนามอนุมัติ หลังจากนั้นนายอำเภอจะส่งเอกสาร  
               กลับมาให้ประธานสภาฯ และให้ประธานสภาฯ แจ้งต่อนายกลงให้ลงนาม 
     ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 มีผลบังคับใช้ 
     ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป 

      ในช่วงวันที ่ 16-30 กันยายน 2567 จะมีการเปิดประชุมวิสามัญ               
     สมัยที่ 1/2567 เนื่องจากนายกฯ จะเสนอญัตติเพื่อการกันเงิน การโอนเงินและ 
     การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   
                   / หลังจากนั้น.............. 
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      หลังจากนั ้นช่วงต้นเดือนตุลาคม 2567 ก็จะเป็นกระบวนการจัดทำ 
            แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (กรณีข้อบัญญัติฯ 2568  
     และกันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปดำเนินการในห้วงปี พ.ศ. 2568) ก็จะเชิญ 
     ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานด้วย ซึ่งแผนการ 
     ดำเนินงานนั้นเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการกำหนดระยะเวลา              
     ในการดำเนินการของโครงการและจะได้ทราบถึงเงินงบประมาณในแต่ละโครงการ 
                ที่ใช้ไปและเหลือจ่ายเท่าใด เพื่อการบริหารเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณประจำปี 
     ดังกล่าวไปดำเนินการโครงการอื่นสำหรับการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป 
      สำหรับโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปี พ.ศ. 2567               
     ขอฝากท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านติดตามและเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
     เดือนตุลาคม 2567 นี้เพราะทาง อบต.เมืองลี จะต้องรวบรวมรายงานการใช้เงิน 
                          อุดหนุนและรูปภาพของแต่ละหมู่บ้านนำส่งให้ทางท้องถิ่นจังหวัดเพื่อรายงาน               
     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป 

นายวีระ  เขื่อนคำ   เรียนท่านประธานสภาฯ และที่ประชุมขอแจ้งเรื่องการโอนย้ายมาดำรง
เลขานุการสภาฯ    ตำแหน่งโดยจะอบต.เมืองลี จะรับโอนพันจ่ าเอกธนพงษ์ ตำแหน่งพยาบาล 
     ทหารเรือจะย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข   
      ในปี 2568 นี้ จะมีพนักงานจ้างของ อบต.เมืองลี เกษียณอายุราชการ  
       จำนวน 2 คน ได ้แก่ ผ ู ้ด ูแลเด ็กศูนย ์พ ัฒนาเด ็กเล ็ก และนักการภารโรง                      
     โดยหลังจากนั้นก็จะต้องมีการสรรหาบุคลากรมาทดแทนต่อไปครับ  
      ช่วงนี้มีสาธารณภัยเกิดขึ้นในจังหวัดน่านโดยเฉพาะน้ำท่วม ก็ขอแจ้งว่า  
                 อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะแบ่งตามนี้  
     ครับระดับจังหวัดคือ ผู้ว่าราชการจังหวัด ระดับอำเภอ คือนายอำเภอ และระดับ 
     ท้องถิ่นคือ ผู้บริหารท้องถิ่น หากเกิดสาธารณภัยผู้อำนวยการศูนย์ฯ จะเป็นผู้มี  
     อำนาจและหน้าที่ต่างๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป  
      ในอนาคตทาง อบต.เมืองลี จะมีการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV  
     เพิ่มเติมให้ครอบคลุมเส้นทางสาธารณะ จุดเสี่ยงทั่วทั่งตำบลเมืองลี เพื่อดูแลชีวิต 
     และทรัพย์สินของประชาชน   
      ขอฝากทาง ผอ.กองการศึกษาฯ ได้เน้นย้ำและมีมาตรการในเรื่องของ  
     ความปลอดภัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการรับ-ส่งนักเรียน  
      อบต.เมืองลีจะสร้างโรงจอดรถยนต์ส่วนกลางด้านหน้าอบต.เมืองลี                  
               และโรงจอดรถสำหรับประชาชนและผู้เข้ามาติดต่อราชการอีก 2 จุด บริเวณ                  
     ด้านติดกับสวนสัก และด้านข้างศูนย์กู้ชีพกู้ภัยแห่งใหม่ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม            ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนใดจะแจ้งอีกหรือไม่   
ประธานสภาฯ 

             / ที่ประชุม.............. 
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ที่ประชุม              ไม่มี 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม          เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื ่องใดจะเสนออีก ผมจะขอปิดประชุมสภาองค์การ
ประธานสภาฯ             บริหารส่วนตำบลเมืองลี สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2567 ครั้งที่ 2 แต่เพียงเท่านี้ และ 
                                    ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกันครับ 

 

 

 

ปิดประชุม            เวลา 12.09 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        / (ลงชื่อ)................. 



20 
 

 

                                        (ลงชื่อ)                                             ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                            (นายวีระ  เขื่อนคำ)   
                                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

 

        คณะกรรมการตรวจสอบรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีได้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

 

                                         (ลงชื่อ)                                               ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

                                                        (นางสุคนทิพย์  ระงับพิษ)  
                                           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.2   
                                           ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 

                                       (ลงชื่อ)                                            ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

                                                         (นายจิราวัชร   ยาแก้ว)  
                                           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.5  
                                                   กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

   

                                       (ลงชื่อ)                                            ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

                                                    (นางสาวณัฐชญา   ธนภัคพลชัย)  
                                           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.3  
                                                   กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้รับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสมัย.................สามัญ......................
สมัยที่......3......ครั้งที่....2..../.....2567........เมื่อวันที่......26..สิงหาคม...2567.................ประธานสภา อบต.เมืองลี                      
จึงได้ลงลายมือชื ่อไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                  
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. ๒๕62 

 

                                       (ลงชื่อ) 

 

                                                        (นายธวัชชัย   แก้วธรรม)  
                                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 




